



ประกาศคณะกรรมการบริษัท

ฉบับที่ 9/2561

เรื่อง นโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง นโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บทนำ

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะต้องสะท้อนใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนั้น ในการดำเนินธุรกิจปกติบริษัทอาจมีลูกหนี้บางราย เมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้ว ผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

2. นโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทกำหนดให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการแผนกบัญชี มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

2.1 บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts) สำหรับลูกหนี้รายที่ครบกำหนดชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือลูกหนี้มีลักษณะที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

2.2 บริษัทจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทุกสิ้นรอบบัญชี โดยให้ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นำเสนอขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

2.3 บริษัทกำหนดเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้



อายุลูกหนี้	การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค้างชำระเกิน 18 เดือน หรือมีลักษณะที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้	<ol style="list-style-type: none">พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้การชำระหนี้ราย โดยฝ่ายบริหารพิจารณา ดังนี้<ul style="list-style-type: none">กรณีภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชนรายใหญ่ (ผู้รับเหมางานจากภาครัฐ) อาจชำระหนี้ล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐฯ หากค้างชำระเกินกำหนดชำระ 24 เดือน พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% โดยพิจารณาแนวโน้มประกอบกรณีภาคเอกชนทั่วไป หากค้างชำระเกินกำหนดชำระ 18 เดือน พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% โดยพิจารณาแนวโน้มประกอบเกณฑ์ในการพิจารณา นั้นรวมถึง<ul style="list-style-type: none">ความเชื่อถือได้บริษัท ประวัติความเป็นมา งบการเงินอัตราการจ่ายชำระหนี้ในอดีตที่ผ่านมา

2.4 ลูกหนี้รายที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและได้มีการติดตามทวงถามหนี้โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) จนถึงที่สุดแล้ว ให้ตัดจำหน่ายบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

(จรัญ วิวัฒน์ไชยภาวุฒิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร